

**HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

(Tiếp theo trang 1)

dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 45-NQ/TW); dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc (Nghị quyết số 43-NQ/TW).

Phát biểu thảo luận, các đại biểu đều thống nhất nhận định: Đây là những nghị quyết rất quan trọng, các mệnh đề trong mục tiêu của các nghị quyết rất rõ ràng, vì vậy dự thảo chương trình hành động phải để ra được các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể,

bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh. Đặc biệt, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW cần bổ sung các giải pháp cụ thể đối với từng vấn đề đặt ra trong thực tiễn cuộc sống như các giải pháp về phát huy đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa mới phải được đề cập rõ...

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 43-NQ/TW. Đây là Nghị quyết mang tầm lãnh đạo bao trùm, có tính dài hơi, phạm vi rộng nên phải xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại



Các đại biểu dự hội nghị.

hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong chương trình hành động,

bảo đảm sát định hướng phát triển và tình hình thực tiễn của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong chương trình hành động,

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) trước khi ban hành.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến về đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với 1 cá nhân; thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công tác cán bộ.

**MTTQ HUYỆN TIỀN HẢI...**

(Tiếp theo trang 1)

tư liệu sản xuất cho trên 250 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao sinh kế cho 150 hộ nghèo phát triển sản xuất.

Trong phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", "Xứ họ đạo 4 gương mẫu", toàn huyện có 78 chùa, 74 xứ họ đạo đạt danh hiệu gương mẫu 5 năm liền. MTTQ cũng các tổ chức thành viên tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, nhân rộng 184 mô

hình tổ tàu thuyền tự quản, 7 mô hình tổ tàu cá tự quản, 173 tổ hòa giải với trên 1.100 thành viên tham gia, hàng năm hòa giải trên 85% số vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân. Qua đó tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Nhân dân tự nguyện tham gia hiến đất, góp công, góp của xây dựng các công trình phúc lợi góp phần hoàn thành nhiệm

vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ huyện Tiên Hải tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Phần đầu hàng năm, MTTQ các cấp hỗ trợ xây mới, sửa chữa ít nhất 120 nhà đại đoàn kết; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được tham hội, tặng quà dịp lễ, tết; mỗi khu dân cư trong toàn huyện hình thành ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản tại cộng đồng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân huyện Tiên Hải đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục vận động các nguồn lực để xây dựng nhà đại đoàn kết, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận

nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ giám sát, phân biệt xã hội, tiếp xúc cử tri; chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận và các đoàn thể.

Đại hội đã hiệp thương cử 66 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

33,34km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư đã bao gồm lãi vay dự kiến 19.784,55 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2027. Hiện dự án đang được triển khai bảo đảm tiến độ.

Qua khảo sát, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề liên

quan đến tiến độ cũng như khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án; giải pháp khắc phục việc khan hiếm vật liệu san lấp mặt bằng. Các đại biểu cũng đồng ý kiến vào dự thảo Luật Đường bộ, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết

số 106/2023/QH15 của Quốc hội.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh đánh giá cao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trước khi có Nghị quyết số 106/2023/QH15 đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị một số nội dung để Quốc hội nghiên cứu ban hành Nghị quyết

sát thực tế. Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các đơn vị liên quan, nhất là nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bảo đảm chất lượng,

an toàn, đúng tiến độ. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh các nội dung để đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đường bộ và các luật khác có liên quan.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã khảo sát thực địa tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven kênh tỉnh Thái Bình.

**Bế mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên năm 2024**

Tối ngày 17/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ bế mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên năm 2024. Dự lễ bế mạc có Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Sau 2 ngày tranh tài, 9 đoàn với 329 diễn viên, nhạc công, dân quân tự vệ, sinh viên đã đem đến liên hoan 62 tiết mục ca múa nhạc, văn nghệ với không khí vui tươi, giàu tính nghệ thuật. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng quê hương, hình tượng người chiến sĩ trong

công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với nhiệm vụ của quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh.

Thông qua liên hoan, Bộ CHQS tỉnh kịp thời phát hiện những cán bộ, chiến sĩ, quân nhân có khả năng văn hóa văn nghệ quần chúng; là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy khả năng sáng tạo, góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình (20/4/1947 - 20/4/2024).

TIẾN ĐẠT

**Khai mạc ngày Sách và văn hóa đọc năm 2024**

Tối ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc ngày Sách và văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 7.270 tủ sách lớp học; 478 thư viện trường học. Bên cạnh đó, hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh tới cơ sở và các mô hình thư viện tư nhân, tủ sách gia đình, dòng họ, không gian đọc... với nhiều hoạt động phong phú, thân thiện đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sách đến gần hơn với người đọc, phát huy tinh thần hiếu học, sáng tạo, trọng tri thức của người Việt, đồng thời thể hiện sự chung tay góp sức của toàn xã hội trong việc xây dựng một xã hội học tập. Năm nay, các hoạt động hưởng ứng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức sôi nổi tại các trường học, địa phương trên toàn tỉnh đã góp phần quảng bá sách, thúc đẩy phong trào đọc sách và những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc, tạo sự hưởng ứng sôi nổi, tích cực trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, nhất là đối với học sinh, sinh viên; thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm, chung tay góp sức của các sở, ngành và địa phương nhằm lan tỏa nhiều hơn nữa tinh

yêu sách đến bạn đọc trong tỉnh. Thông qua các hoạt động của sự kiện ngày Sách và văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024 từ ngày 17 - 21/4 tại công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), Ban tổ chức mong muốn lan tỏa nhiều hơn nữa tinh yêu sách đến bạn đọc, góp phần khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân; hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng 500 cuốn sách cho Thư viện tỉnh. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng sách tham khảo, sách bổ trợ kiến thức các cấp cho học sinh Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) và Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư). Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao tặng quà của nhà tài trợ cho Không gian đọc An Dục (Quỳnh Phụ). Đại diện Công ty Cổ phần Sách - thiết bị trường học trao tặng tủ sách trị giá 10 triệu đồng cho Thư viện tỉnh.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2024.

TƯ ANH

**Giao ban công tác khoa giáo quý I/2024**

Sáng ngày 17/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024.

Trong quý I/2024, các đơn vị trong khối khoa giáo đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với các sở, ngành tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, tọa đàm, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn tỉnh, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Vấn đề lao động, việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Toàn tỉnh có hơn 2.700 người được đào tạo nghề, số người có việc làm mới là hơn 7.700 người. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Công tác thông tin, truyền truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đẩy mạnh, thu hút người dân tham gia các hình thức bảo hiểm góp phần ổn định đời sống của người dân, thực hiện công bằng và bảo đảm an sinh xã hội. Các lĩnh vực khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải tiếp tục được quan tâm.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024, các ngành, đơn vị trong khối tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa ban tuyên giáo cấp ủy các cấp với các ngành, đơn vị; trọng tâm là chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về ban hành quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội... đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin giả, sai sự thật của các thế lực thù địch trên lĩnh vực công tác khoa giáo.

HỒNG QUAN

**BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HĐND TỈNH****Giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở**

Sáng ngày 17/4, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức, hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Hiện nay, hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có 2 bệnh viện đa khoa, phòng y tế, trung tâm y tế huyện và 37 trạm y tế xã, thị trấn. Những năm qua, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện đã thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh, phòng, chống dịch... Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai bảo đảm tiến độ, đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, hệ thống y tế cơ sở hiện vẫn còn một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân lực. Trạm y tế

cao những kết quả huyện đã đạt được ở lĩnh vực y tế; đồng thời đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn huyện tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác khám chữa bệnh; y tế dự phòng... Các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của phòng khám tư nhân; các lĩnh vực về an toàn thực phẩm, dược, thực phẩm chức năng; chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên y tế; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế; đồng thời quan tâm, chủ động kế hoạch liên quan đến tổ chức bộ máy sau khi sáp nhập xã...

Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đánh giá

HOÀNG LANH

**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ...**

(Tiếp theo trang 1)

giải ngân kịp thời ngay sau khi có quyết định vốn của HĐQL quy, đạt 100% kế hoạch.

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan điều hành Quỹ ĐPTP tỉnh cũng báo cáo tờ trình phê duyệt quyết toán chênh lệch thu chi và trích loại các quỹ năm 2023, phê duyệt báo cáo xếp loại kết quả hoạt động năm 2023; Quỹ PTĐ tỉnh báo cáo tờ trình phê duyệt quyết toán thu chi thường xuyên năm 2023 của quỹ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQT Quỹ ĐPTP tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh đề nghị Quỹ ĐPTP tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và HĐQL quy; linh hoạt trong điều hành và tổ chức thực hiện để kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về nhiệm vụ quý II/2024, đồng chí đề nghị Quỹ ĐPTP tỉnh đẩy mạnh công tác tìm kiếm dự án cho vay đầu tư, nâng cao công tác thẩm định cho vay để đánh giá chính xác, trung thực về tính hiệu quả của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn; tăng cường công tác thu hồi nợ vay, đồng thời có những giải pháp phù hợp và linh hoạt để công tác thu hồi nợ vay đạt hiệu quả. Quỹ PTĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi vốn đối ứng từ các dự án ứng vốn đã đến hạn; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan và đơn vị nhận ủy thác trong việc thu hồi các khoản vốn đối ứng, đặc biệt là các dự án đã được bố trí vốn đầu tư từ ngân sách năm 2024.

**NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP...**

(Tiếp theo trang 1)

cán bộ hưu nãm được nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đó tích cực lan tỏa giá trị to lớn của bài viết, tác phẩm, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam anh hùng, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

**THÀNH PHỐ...**

(Tiếp theo trang 1)

Các dự án liên quan đến thu hồi khoảng hơn 200ha đất ở và đất nông nghiệp của hơn 2.600 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án đến 100% hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất thu hồi phải thu vụ dự án; thực hiện gửi thông báo thu hồi đất đến các hộ gia đình, cá nhân; tiến hành xác minh nguồn gốc, kiểm đếm đối với tài sản, cây cối, hoa màu trên diện tích đất thu hồi. Niềm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Đông Mỹ đối với các hộ gia đình thôn Tống Thổ Nam và thôn Gia Lễ, xã Đông Mỹ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tích cực phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các khâu, các bước trong công tác giải phóng mặt bằng với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh nguồn gốc đất thu hồi; tổ chức kiểm đếm tài sản trên đất bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia, giám sát của người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của các dự án với phát triển kinh tế - xã hội thành phố; hiểu cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Nhà nước. Kịp thời trả lời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Xây dựng phương án tái định cư cho người dân bảo đảm điều kiện sống và sinh kế bằng và tốt hơn nơi ở cũ. Lực lượng an ninh từ thành phố đến cơ sở chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu các biện pháp ngăn chặn những người có hành vi trục lợi trong công tác giải phóng mặt bằng.

**Triển khai thông tư, tập huấn về đổi mới mô hình trung tâm học tập cộng đồng**

Sáng ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT, ngày 11/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá, công nhận đơn vị học tập cấp huyện, tỉnh và Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT, ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận cộng đồng học tập cấp xã, huyện, tỉnh; tập huấn triển khai nhân rộng đổi mới mô hình trung tâm học tập cộng đồng chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những quy định chung; thẩm quyền, mức độ, tiêu chí, điều kiện và quy trình đánh giá, công nhận đơn vị học tập, cộng đồng học tập các cấp; trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện Thông tư số 24, Thông tư số 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để thực hiện tốt việc triển khai nhân rộng mô hình trung tâm học tập cộng đồng chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, thời gian tới, cần xây dựng nội dung, các chuyên đề học tập cộng đồng; hoàn thiện trang web học tập cộng đồng nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; thiết kế bài học, bài giảng điện tử về học tập cộng đồng. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên, công tác viên thành nhân tố đột phá giúp các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số trong quản lý; kết nối các nguồn lực thực hiện mô hình đổi mới.

Mô hình đổi mới trung tâm học tập cộng đồng hoạt động chất lượng, hiệu quả sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, đáp ứng mục tiêu xây dựng xã hội học tập.

ĐANG ANH

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHÙNG KIẾN**

- Văn phòng công chứng Phùng Kiến, tỉnh Thái Bình có địa chỉ cũ tại số 40, đường 14/10, phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

- Nay thay đổi về địa chỉ mới số 92, tổ dân phố số 5, đường 14/10, phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

- Công chứng viên hành nghề tại Văn phòng:  
+ Phùng Văn Kiên, Quyết định bổ nhiệm lại công chứng viên số 1740/QĐ-BTP, ngày 22/8/2016 của Bộ Tư pháp.

+ Trịnh Xuân Toàn, Quyết định bổ nhiệm công chứng viên hợp danh số 1730/QĐ-BTP, ngày 10/8/2020 của Bộ Tư pháp.

- Giấy đăng ký hoạt động số 23/TP-ĐKHĐ-CC do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp ngày 16/04/2024.

Nơi đăng ký hoạt động: Tỉnh Thái Bình.